



วันสหกิจศึกษา บูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY)

ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565

“CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”



สารบัญ

สารจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	หน้า 2
สารจาก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	หน้า 3
สารจาก นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย	หน้า 4
ถ้อยแถลงแสดงความยินดีจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา	หน้า 5
สารจาก ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน	หน้า 6
สารจาก ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง	หน้า 7
สารจาก ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	หน้า 8
สารจาก ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	หน้า 9
สารจาก ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน	หน้า 10
สารจาก ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง	หน้า 11
สารจาก ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก	หน้า 12
สารจาก ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน	หน้า 13
สารจาก ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง	หน้า 14
กำหนดการ	หน้า 15-18
รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565	หน้า 19-23
คณะทำงานจัดงานวันสหกิจศึกษา บูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565	หน้า 24-29



สารจาก
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โลกยุคปัจจุบันอยู่ในยุค Disruption เป็นยุคการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในแวดวงธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้มีการพัฒนาระบบ พัฒนาแนวคิด พัฒนาการตลาดที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเทรนด์ของโลก ทุกอย่างต้องรวดเร็ว เร่งรีบ สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน คือการสร้างและพัฒนาคนให้เป็น Smart Citizen ตามด้วยการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญ ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และตอบโจทย์ที่เป็นประเด็นท้าทายของประเทศและของโลก

มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นผู้นำในการสร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ ต้องยกระดับรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้ตรงกับเป้าหมายในอนาคต สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ความท้าทายสำคัญคือการปรับโฉมกระบวนการ วิธีการพัฒนาคนในระดับอุดมศึกษา ทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ลักษณะการพัฒนาคน การเพิ่มทักษะที่จำเป็นในอนาคต ดังนั้น **“มหาวิทยาลัยต้องนำไปสู่การปฏิบัติ สิ่งที่สำคัญคือการที่นักศึกษาได้เข้าสู่การปฏิบัติ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ และนำการปฏิบัตินั้นมาเสริมด้วยทฤษฎี หัวใจของอุดมศึกษาต่อจากนี้จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติมากขึ้นหรือการศึกษาทั้งหลายจะต้องไม่ห่างเหินจากการปฏิบัติ”**

การจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) เป็นการปรับโฉมหลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชนและภาคสังคม ผลดีกำลังคนที่มีทักษะและคุณภาพสูง ตรงกับความต้องการของตลาดงาน โดย CWIE เป็นนโยบายที่ อว. ส่งเสริมสนับสนุนและสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ

ในโอกาสนี้ ผมขออวยพรให้การจัดการงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 ประสบความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานและร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมให้ CWIE เจริญก้าวหน้า สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติ ตรงกับความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต ยกระดับสู่การเป็นพลเมืองโลกและสามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานสืบไป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

สารจาก
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม



สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) คือ รูปแบบการจัดการศึกษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมและตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นกลไกขับเคลื่อน และได้เห็นการพัฒนาการและความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2565 ภายใต้แนวคิด **“CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”** นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะสะท้อนภาพความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสังคมและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน CWIE ในมิติและมุมมองที่แตกต่างกันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา CWIE ของประเทศให้ต่อเนื่อง ก้าวหน้าและยั่งยืน

การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การมอบนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ การบรรยายพิเศษ การมอบรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน CWIE ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย และการศึกษาดูงานด้าน CWIE

อว. และคณะทำงานจัดงาน ขอขอบคุณเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยบูรพา ภาคีทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัด CWIE DAY ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า CWIE จะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม และยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทยให้ก้าวไกลสู่สากล สมดังเจตนารมณ์ของการจัดงานต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม



สารจาก
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สังคมต้องปรับวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องและสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการในอนาคต เพื่อจะจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ การออกแบบ ดำเนินการ และยกระดับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องการสารสนเทศและความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง จากที่การบริหารและจัดการหลักสูตร “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE)” ใช้กระบวนการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมได้ประโยชน์ ร่วมเรียนรู้” ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ รัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน รวมทั้งสมาคมวิชาการ-วิชาชีพ จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัด CWIE ในระดับอุดมศึกษาช่วยทำให้การจัดการศึกษาใน “วันนี้” เป็นในลักษณะเพื่อ “พรุ่งนี้”

จากเหตุผลข้างต้น สมาคมสหกิจศึกษาไทยจึงมีเป้าหมายที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มในสถานศึกษาและสถานประกอบการอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอุดมการณ์ของ CWIE อย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในโอกาสวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 12 ในนามของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ผมขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตร CWIE ที่มีมาตรฐาน รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดงานนี้ และขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานระดับชาติทุกท่าน

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

ถ้อยแถลงแสดงความยินดีจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
เนื่องในวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
ครั้งที่ 12



“CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” คือคำขวัญที่จะพาสหกิจศึกษาก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของอุดมศึกษาไทย เราได้เรียนรู้ ริเริ่ม ลงมือทำ และพัฒนาร่วมบูรณาการกับการทำงาน (Coopertive and Work Intergrated Education: CWIE) มาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการทั้งหลายเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ต้องการสร้างทักษะ ความรู้ และการสร้างตัวตนที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่กำลังศึกษาให้สามารถนำจุดเด่นและประสบการณ์ในสถาบันการศึกษาไปบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตและนักศึกษา รวมไปถึงเป็นการฝึกกำลังและความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกับสถานประกอบการ และส่งเสริมการสร้างกลไกในการพัฒนาคน พัฒนาศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายของการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนต่อไป

ในโอกาสที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน “วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12” ประจำปี พ.ศ. 2565 บนกรอบแนวคิดและคำขวัญที่ว่า “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพนั้น กระผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมอย่างสูงในความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ แม้ว่าการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จะยังคงอยู่ แต่เราก็ดำเนินการสำเร็จได้ด้วยรูปแบบการจัดงานแบบผสมผสาน (Hybrid Event)

ท้ายที่สุดนี้ ผมขออำนาจพรให้การจัดงานบรรลุผลสำเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างคนคุณภาพผ่านการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา



สารจาก
รองศาสตราจารย์ ญ.อุษณีย์ คำประกอบ
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคเหนือตอนบน

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบนให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) มาอย่างต่อเนื่องโดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันแม่ข่าย ปัจจุบันมีสถาบันสมาชิกรวมทั้งสิ้น 16 สถาบัน และมีความร่วมมือกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันพัฒนาบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต

ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์พร้อม มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้นั้น และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดอบรมสัมมนาในระดับเครือข่ายเพื่อให้สถาบันสมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในรูปแบบ CWIE อาทิ การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตร CWIE การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร CWIE การอบรมคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมร่วมกับสถาบันสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ให้ครอบคลุมหลักสูตรของสถาบันต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

ดิฉันในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ในครั้งนี้ และขอขอบคุณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้จัดงานและกิจกรรม CWIE DAY ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 ภายใต้แนวคิด “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกเครือข่ายจะร่วมมือกันพัฒนาและผลักดันระบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เพื่อให้มี Smart citizen เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

อุษณีย์ คำประกอบ

รองศาสตราจารย์ ญ.อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน

สารจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง



เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง มุ่งพัฒนาและขยายผลตามนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สมาคมสหกิจศึกษาไทย เพื่อให้บัณฑิตของสถาบันเครือข่ายมีความพร้อมสู่โลกการทำงานและตอบโจทย์ความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างแท้จริง

การจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่จัดขึ้น ภายใต้นแนวคิด “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” จะส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงประโยชน์ของการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย อีกทั้งสะท้อนภาพความเข้มแข็ง ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อเป็นเวทีกลาง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานในมิติและมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้ต่อเนื่อง และยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา บุคลากรทั้งจากสถานศึกษาและสถานประกอบการตลอดจนผู้ที่ ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติทุกคน ในนามของเครือข่ายพัฒนา สหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่างจะร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานอย่างยั่งยืนสืบไป

ขอแสดงความนับถือ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง



สารจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันสหกิจศึกษานูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565
ภายใต้แนวคิด “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ในวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2565

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแผนงานอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษา เพราะได้กำหนดเป้าหมาย การขับเคลื่อนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงตามความต้องการของภาคการผลิต เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม สังคมและประเทศ โดยแผนงานด้านการส่งเสริมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education, CWIE) เป็นหนึ่งในแผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ประยุกต์ใช้ความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรมผ่านการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่นจึงได้นำหลักการมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) โดยได้กำหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตร สู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm) ที่กำหนดองค์ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามกระบวน ทัศน์ใหม่ ให้ทุกหลักสูตรดำเนินการออกแบบหลักสูตรโดยการยึดหลัก“การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิด” จากประสบการณ์ ทำงาน (Learning Through Reflection on Working) ที่มีรูปแบบหลากหลาย โดยการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการ ปฏิบัติงานจริง (Experiential learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่นที่สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ เช่น หลักสูตรที่ออกแบบให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องสหกิจศึกษานูรณาการ การทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE) การฝึกภาคสนาม การทำโครงการ การปฏิบัติการ หรือการปฏิบัติงานผ่านออนไลน์ การปฏิบัติงานในสถานที่อื่น เป็นต้น ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายพัฒนา สหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล่าวด้วยเช่นกันภายใต้บริบท ที่แตกต่างกันไป เพื่อตอบสนองนโยบายในการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะพร้อมทำงานได้ตรงตามความต้องการ ของประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคตต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สารจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คุณศรีสุข
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง



การจัดให้สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ได้พัฒนา “สมรรถนะที่จำเป็นต่อสังคม” สำหรับการใช้ชีวิตและการทำงาน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศว่า CWIE มีส่วนสำคัญในกระบวนการ “สร้างคน” ให้มีทั้ง “ความเป็นคน (Manhood)” และ “ความเป็นกำลังคน (Manpower)”

การที่จะประยุกต์ ปรับปรุง พัฒนาระบบและวิธีการจัดการ CWIE ให้ “สร้างคน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ต้องการความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ รัฐบาล องค์การภาครัฐ องค์การเอกชน และสมาคมวิชาการและวิชาชีพ การจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารวมตัวกันเพื่อรับมอบนโยบาย รับฟังการบรรยาย และเสวนา รวมทั้งมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี จึงเป็นโอกาสสำคัญที่พหุภาคีจะได้พบปะ กระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้แก่ CWIE ของประเทศ ให้มีมาตรฐานและแข่งขันได้

ในโอกาสวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 12 ผมขอขอบคุณสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มาร่วมกันจัดงานนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน

อาตมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คุณศรีสุข
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง



สารจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคกลางตอนบน

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน มุ่งเน้นพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริม ติดตาม และยกระดับ การออกไปฝึกประสบการณ์ของนิสิต/นักศึกษาในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประกอบด้วยสมาชิกจากสถาบันการศึกษาจำนวน 45 แห่ง ซึ่งมีความตระหนักถึงแนวทางการดำเนินงาน และการพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต/ นักศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันการศึกษาทุกแห่งในเครือข่าย จะต้องปรับตัว ปรับแผน และพิจารณาสร้าง แนวทางใหม่เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทและร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อแก้ปัญหา ร่วมกัน

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ได้มีกิจกรรมการประชุมหารือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร CWIE กับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่องซึ่งสถาบัน อุดมศึกษาทุกแห่งได้ให้ความร่วมมือช่วยกันปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต/นักศึกษา

ผมในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ขอขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ที่ร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มาอย่างต่อเนื่อง ผมหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าเครือข่ายของเราจะร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิภิตติพิชญ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

สารจาก
ดร.พรชัย มงคลวนิช
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง



“ตามปรัชญาการอุดมศึกษาไทย ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นและรองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี” สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ จึงนับเป็นพันธมิตรที่สำคัญ และมีบทบาทในการพัฒนานักศึกษาให้พร้อมรับมือกับความท้าทาย และสามารถพัฒนาสู่การเป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะสำหรับอนาคต

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่างประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนรวม 35 แห่ง และครอบคลุมนักศึกษาในสถาบันรวมมากกว่า 298,500 คน ที่มีเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต จากการจัดให้มีหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภายใต้ CWIE platform โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและสถานประกอบการอีกด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวก็มีความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเชิงสมรรถนะและหลักสูตรพันธุ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

การจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 นี้ จะเป็นเวทีที่สำคัญที่จะทำให้สถาบันสมาชิกของทุกเครือข่ายและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางร่วมกันในการดำเนินการจัดสหกิจศึกษาและศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ดร.พรชัย มงคลวนิช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง



สารจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้ความสำคัญของภารกิจในการผลิตและพัฒนาแรงงานรองรับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการทำงานกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย และภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะเมื่อ ประเทศไทยได้กำหนดแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี เป็นแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (EEC) เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน สถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีการปรับปรุงหลักสูตร ปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบ “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา นักศึกษา

ในโอกาสที่สถาบันเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน หรือวัน CWIE DAY ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ โดยมหาวิทยาลัยบูรพาได้ร่วมกับสถาบันสมาชิกในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 9 แห่ง วางแผนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในทุกฝ่ายของการจัดงาน ภายใต้แนวคิด “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประกอบด้วยกิจกรรม CWIE ที่น่าสนใจเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิดของการจัดงานในครั้งนี้ อาทิ การบรรยายพิเศษ “นโยบายและการดำเนินงานด้าน CWIE ของ อว.” และการเสวนา ในหัวข้อ “CWIE และ EEC Model Type A เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน” กิจกรรมต่างๆ จะทำให้สถาบันสมาชิกของทุกเครือข่ายและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางร่วมกันในการดำเนินการจัดสหกิจศึกษา และศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สารจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใต้ตอนบน



การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่ศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตบัณฑิตพร้อมทำงาน ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงจากการทำงานภายใต้สถานการณ์จริงก่อนสำเร็จการศึกษา นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาโดยตรงแล้ว การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับย่อมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

การจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานจึงถือได้ว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งในส่วนของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่ให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ซึ่งทุกภาคส่วนถือเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้เกิดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ในนามเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ที่ร่วมกันจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติในวันนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน



สารจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ศตสุข
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใต้ตอนล่าง

ขอแสดงความยินดีกับประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฐานะเจ้าภาพจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” นับเป็นพันธกิจที่ทั้ง 9 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาทั่วประเทศต้องดำเนินการจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง สำเร็จเป็นบัณฑิตคุณภาพ มีสมรรถนะตามที่ใช้บัณฑิตต้องการ และบรรลุเป้าหมายที่สป.อว. กำหนดไว้

ในนามเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างขอขอบคุณ 8 สถาบันสมาชิกและสถานประกอบการทุกแห่งที่เห็นความสำคัญ มุ่งมั่น และร่วมผลิตบัณฑิต จนปรากฏผลงานเชิงประจักษ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ อย่างต่อเนื่องตลอด 12 ปี การดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและการยึดถือประโยชน์ของทุกฝ่ายที่สมาชิกเครือข่ายทุกภาคส่วนถือปฏิบัติเสมอมา มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จและจะยังเป็นเงื่อนไขสำคัญของการจัดการศึกษา CWIE ในการพัฒนากำลังคนคุณภาพของประเทศอย่างยั่งยืน

ขออัญเชิญบุญบารมีสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ คู่มครองรักษาผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการ CWIE ทุกท่าน ทุกหน่วยงานให้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ศตสุข
ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง



วันสภกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
(CWIE DAY)

"CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"

กำหนดการทำงานวันสภกิจศึกษาบูรณาการ
กับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12
ประจำปี พ.ศ. 2565
ภายใต้แนวคิด "CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ระหว่างวันที่
6 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เวลา	กิจกรรม	สถานที่
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี		
07.20 - 08.20 น.	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน	ด้านหน้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.00 - 08.20 น.	ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ CWIE 12	บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ
08.20 - 08.25 น.	เริ่มงานในรูปแบบผสมผสาน (ในที่ตั้งและการถ่ายทอดสดงานวัน CWIE ครั้งที่ 12 ผ่าน https://www.facebook.com/CWIEDay12) ชมวีดิทัศน์ผลสำเร็จของหลักสูตร CWIE	
08.25 - 08.40 น.	ชมการแสดงต้อนรับ "การแสดงโขนและแอนิเมชั่น ประกอบการแสดง" ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา โดย นิสิตคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา	
08.40 - 08.50 น.	กล่าวต้อนรับ โดย 1. นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา	BBS Auditorium ชั้น 5
08.50 - 08.55 น.	กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	
08.55 - 09.05 น.	กล่าวเปิดงานและมอบนโยบาย (การพัฒนากำลังคน ในระดับประเทศ) โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	

เวลา	กิจกรรม	สถานที่
09.05 - 09.25 น.	พิธีมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	
09.25 - 10.00 น.	บรรยายพิเศษ “นโยบายและการดำเนินงานด้าน CWIE ของ อว.” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	
10.00 - 10.30 น.	ปาฐกถาพิเศษ “Partnership for Sustainable Development Goals” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย	
10.30 - 12.00 น.	เสวนา “CWIE และ EEC Model Type A เพื่อรองรับ ความต้องการของตลาดแรงงาน” <u>ผู้ร่วมเสวนา</u> <ul style="list-style-type: none"> • ดร.อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม • ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(EEC HDC) • รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ขำนิประศาสน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี • นายทัศนพันธ์ สุวรรณทัต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร. ตะวันออก • ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน) และ ประธาน EEC Industrial Forum <u>ดำเนินการเสวนา</u> โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา	BBS Auditorium ชั้น 5

เวลา	กิจกรรม	สถานที่
12.00 - 12.15 น.	พิธีมอบธงแก่ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลาง ตอนล่าง เจ้าภาพการจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 รับมอบ โดย 1. ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์	BBS Auditorium ชั้น 5
12.15 - 13.15 น.	รับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมนิทรรศการ	BBS Dining ชั้น 1 BBS Banquet ชั้น 5 BBS Meeting ชั้น 5
13.15 - 16.30 น.	เยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ EEC NET ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และการแสดงผลงานนักศึกษา CWIE กลุ่มที่ 1 EEC Tourism Innovation Lab สำหรับ แสดงผลงานนักศึกษา CWIE ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ กลุ่มที่ 2 EEC Automation Park สำหรับแสดงผลงาน นักศึกษา CWIE ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กลุ่มที่ 3 ชมนิทรรศการ	<ul style="list-style-type: none"> • ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ • อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ • ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
16.30 น.	จบกิจกรรม	

หมายเหตุ 1. เวลา 08.20 - 12.15 น. จัดงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์
2. เวลา 08.20 - 16.30 น. จัดแสดงนิทรรศการ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1

เวลา	กิจกรรม	สถานที่
วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2565 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการและชุมชนในเขตพื้นที่ EEC		
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565		
09.00 – 18.00 น.	<p>เส้นทางที่ 1 เส้นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ EEC</p> <p>ช่วงเช้า ศึกษาดูงาน ณ โรงงานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง</p> <p>วิทยากร 1. อ.ทัศนีย์ สุวรรณทัต หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ</p> <p>วิทยากร 2. คุณเสกสรร ทองสังข์ ผู้จัดการ ฝ่าย ARAI บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ช่วงบ่าย ท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชุมชนที่มีอายุ เก่ากว่า 500 ปี</p> <p>รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน</p>	จังหวัดระยอง (รับจำนวน 40 คน)
	<p>เส้นทางที่ 2 เส้นทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ EEC</p> <p>ช่วงเช้า ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มีราจ บีช รีสอร์ท พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี</p> <p>วิทยากร 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์</p> <p>วิทยากร 2. ดร.सानนท์ อนันตทานนท์ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา</p> <p>ช่วงบ่าย ท่องเที่ยวชมชุมชนเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีแห่งความพอเพียง ณ บ้านร้อยเสา ตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี</p> <p>รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน</p>	จังหวัดชลบุรี (รับจำนวน 40 คน)
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565		
09.00 น.	เดินทางกลับ	

รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2565

(National Cooperative and Work
Integrated Education Award)



รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (National Cooperative and Work Integrated Education Award)

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 นั้น บัดนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินผลงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

ประเภท ก: ประเภทสถานศึกษา

1 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

เครือข่ายภูมิภาค : ภาคกลางตอนบน
สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดาวรุ่ง

• ไม่มีเครือข่ายเสนอผลงานเข้าประกวด

3 สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

เครือข่ายภูมิภาค : ภาคใต้ตอนบน
สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเภท ข: นักศึกษา โครงการและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

4 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงการและผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

• รางวัลดีเด่นระดับชาติ
เครือข่ายภูมิภาค : ภาคกลางตอนบน
ชื่อ นามสกุล : นางสาวกัญญาลักษณ์ ธรรมรักษ์ิโต
สาขาวิชา คณะ : สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานประกอบการ : บริษัท โรเบิร์ต บ็อบ ออโตโมทีฟ
เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ ผลงาน : การปรับปรุงผลผลิตภาพของ
กระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน

ประเภท ข: นักศึกษา โครงการและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

4 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงการและผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

• รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ

เครือข่ายภูมิภาค	: ภาคเหนือตอนบน
ชื่อ นามสกุล	: นายจิตรภานุ ทวีเศรษฐ์
สาขาวิชา คณะ	: สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษา	: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานประกอบการ	: บริษัท เปรมประชาคอลเลคชั่น จำกัด
โครงการ ผลงาน	: การปรับปรุงเคลือบเงาด้วย แมงกานีสไดออกไซด์ สำหรับ การลดจุดขาวใต้เคลือบ

5 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงการและผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

• รางวัลดีเด่นระดับชาติ

เครือข่ายภูมิภาค	: ภาคใต้ตอนล่าง
ชื่อ นามสกุล	: นายอัฒนันต์ มะดารี และ นายอิกรอม อิงดิง
สาขาวิชา คณะ	: สาขาวิชานโยบายสาธารณะ และสาขาวิชาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษา	: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สถานประกอบการ	: มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง
โครงการ ผลงาน	: คู่มือการแก้ปัญหาสถานะบุคคล ของเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่มีเลข ประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ในสถานศึกษา

• รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ

เครือข่ายภูมิภาค	: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ชื่อ นามสกุล	: นางสาวอรวิญญา ถนอมศิลป์
สาขาวิชา คณะ	: สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันอุดมศึกษา	: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานประกอบการ	: บริษัท วีอิ่ง อินเตอร์เทรด จำกัด
โครงการ ผลงาน	: การขยายช่องทางการตลาดของแบรนด์ วีอิ่ง (VING) เพื่อเพิ่มยอดขาย บนช่องทางซูเปอร์สปอร์ตออนไลน์

ประเภท ข: นักศึกษา โครงการงานและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

6 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงการงานและผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น

• รางวัลดีเด่นระดับชาติ

เครือข่ายภูมิภาค : ภาคใต้ตอนบน
ชื่อ นามสกุล : นายธันวา ทองเกลี้ยง
สาขาวิชา คณะ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เชิงคำนวณ (ชีววิทยา)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานประกอบการ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
โครงการ ผลงาน : การเตรียมแผ่นเนื้อเยื่อหุ้มถุงน้ำคร่ำ
ที่ผ่านการฉายรังสี เพื่อปลอดเชื้อ
สำหรับนำไปใช้เพาะเลี้ยงเซลล์
ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง

• รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ

เครือข่ายภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ชื่อ นามสกุล : นายพงศ์ราม ประทุมชุมภู
สาขาวิชา คณะ : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
สถานประกอบการ : บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด
(มหาชน)
โครงการ ผลงาน : การออกแบบและสร้างชุดวาง
ม้วนสายไฟและชุดป้อนสายไฟแบน

ประเภท ค: ประเภทคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษา CWIE ในสถานประกอบการ

7 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

เครือข่ายภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ชื่อ สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง สุตะพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเภท ค: ประเภทคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษา CWIE ในสถานประกอบการ

8 ผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น

เครือข่ายภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ชื่อ นามสกุล : นายสุนทร อับดุลเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป
สถานประกอบการ : บริษัท เด็นโซ่อินโนเวทีฟแมนูแฟคเจอร์ริงไซลูชั่นเอเชีย จำกัด

ประเภท ง: ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ

9 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น

เครือข่ายภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ชื่อ นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ คุณศรีสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น

เครือข่ายภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ชื่อ นามสกุล : นายอำพล หอมปลื้ม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สถานประกอบการ : บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท จ: ประเภทสถานประกอบการ

11 สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

เครือข่ายภูมิภาค : ภาคใต้ตอนบน
สถานประกอบการ : เครือโรงแรม อนันตราภูเก็ต รีสอร์ท

12 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น

เครือข่ายภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สถานประกอบการ : สระบุรีฟาร์ม กรู๊ป

คณะกรรมการจัดงานวันสหกิจศึกษา
บูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY)
ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565





คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่ 13 / 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565

เพื่อให้การจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กับสมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 7 คณะดังนี้

1. คณะทำงานฝ่ายอำนวยการจัดงาน

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 4. รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | ประธานคณะกรรมการ |
| 5. นายสุเมธ แย้มมนุญ | คณะกรรมการ |
| 6. นางอรสา ภาววิมล | คณะกรรมการ |
| 7. ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน | คณะกรรมการ |
| 8. ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง | คณะกรรมการ |
| 9. ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน | คณะกรรมการ |
| 10. ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | คณะกรรมการ |
| 11. ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน | คณะกรรมการ |
| 12. ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง | คณะกรรมการ |
| 13. ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก | คณะกรรมการ |
| 14. ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน | คณะกรรมการ |
| 15. ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง | คณะกรรมการ |
| 16. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการ |
| 17. ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการ |
| 18. ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| 19. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และเทียบคุณวุฒิ 2 | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่และอำนาจ พิจารณาการจัดเตรียมและการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 เช่น การจัดกิจกรรมวิชาการ การจัดบรรยายพิเศษ การจัดนิทรรศการ การจัดสถานที่ที่การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสมและจำเป็นเพื่อให้การจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์

2. คณะทำงานฝ่ายวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร	มหาวิทยาลัยบูรพา	ประธานคณะทำงาน
2. รองศาสตราจารย์สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
3. นายประยุทธ์ อินแบน	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	คณะทำงาน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย ศรีทะ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก	คณะทำงาน
5. นางสาวสุพัตรา รักษาพรต	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	คณะทำงาน
6. นางสาวฐิติมา มีช้าง	วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว	คณะทำงาน
7. นางสาวอำพร ไพฑูรย์	วิทยาลัยชุมชนตราด	คณะทำงาน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย พิสุทธิเสวีวงศ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี	คณะทำงาน
9. นางสาวกมลวรรณ รอดหรั่ง	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงานและเลขานุการ
10. นายพัทธนัย เสาะแสวง	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาววันทนา ยั่งยืน	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ กำหนดกิจกรรมวิชาการประสานการเชิญวิทยากรระดับชาติและนานาชาติ วิทยากรพิเศษ ร่วมกับ สป.อว.รวบรวม ติดตามต้นฉบับเอกสารประกอบการบรรยายและอภิปรายจากวิทยากรจัดทำข้อมูลแนะนำ วิทยากรต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาและร่วมต้อนรับวิทยากรจัดทำสรุปผลการจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 สรุปการบรรยาย การอภิปรายหรือเสวนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สป.อว. ภายใน 30 วัน นับแต่เสร็จสิ้น การจัดงานและดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้สั่งแต่งตั้งมอบหมาย

3. คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. นางสาวพิมลพรรณ เลิศล้ำ	มหาวิทยาลัยบูรพา	ประธานคณะทำงาน
2. นางสาววรรณภา แนบเซย	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
3. นางนลินรัตน์ อ่ำช้าง	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
4. นางพิมกานต์ดีดา แนบเซย	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
5. นายไวทิน จิตมั่น	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
6. นายพงษ์พันธ์ แก้วมณี	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
7. นายสมบัติ นุชประเสริฐ	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
8. นายธีร ชัยสุทธิ	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน

9. นางสุพิศ ออบมลี	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
10. นางสาวสุภาวดี จันทร์โสม	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
11. นางสาววรรณณิศา มากจันทร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
12. นางสาวตราจิตต์ เมืองคล้าย	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงานและเลขานุการ
13. นางเกศสิริ ดำรงค์ศักดิ์	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ วางแผนประชาสัมพันธ์การจัดงาน ออกแบบโลโก้ของงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานโดยใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ประสานงานการบันทึกภาพนิ่ง วิดีทัศน์และบันทึกเสียงระหว่างการประชุม จัดงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประสานงานกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานรับลงทะเบียนพร้อมทั้งต้อนรับและอำนวยความสะดวกสื่อมวลชน และดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้สั่งแต่งตั้งมอบหมาย

4. คณะทำงานฝ่ายพิธีการ

1. ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ส.ป.อ.	ประธานคณะทำงาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา ลือกิตตินันท์	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
4. นางสาววรรณภา อุดมผล	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
5. นางสาวธนิษานันต์ สังข์สุวรรณ	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
6. นางสาวธันยพร วิเชียรเกื้อ	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
7. นางสาวจิตรลดา ปิ่นทอง	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนา อังคนุรักษ์พันธ์ุ	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
9. นายธนพล อินประเสริฐกุล	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
10. รองศาสตราจารย์วุฒิชชาติ สุนทรสมัย	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี หงส์วิเศษ	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
12. นายชานน ชลวิฒนะ	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
13. นางอารีรัตน์ ลีพะพะพันธุ์	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
14. นางสาวศิริดา จารุตกานนท์	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
15. นางสาวดวงกมล นีรพัฒน์กุล	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
16. นางสาวปุ่นนภา สอนดา	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
17. นางสาวสุชาดา วุฒิปัญญารัตนกุล	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
18. นางสาวเนตรดาว ชัยเขต	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
19. นางสาวกมลวรรณ รอดหรั่ง	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
20. นางสาวเกศริน อิมเล็ก	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
21. นางสาวสรินทร์ ธงชัย	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
22. นายสวัสดิ์ แก้วจินดา	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
23. นางสาวอภาพร อรรถปัญญา	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
24. นายตั้ง คุณแก้ว	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน

25. นายวัชรินทร์ ยอดมงคล	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
26. นายธณภูมิ แนนหนา	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
27. นายนพพล พลแก้ว	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
28. นายพิเชษฐ์ แซ่ตั้ง	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
29. นายพัทธนัย เสาะแสวง	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
30. นางสาวปัทมา หมวกอุไร	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
31. นายอานัติ จั่นเผือก	สป.อว.	คณะทำงาน
32. นางสาวสรลพร หนองทะเล	สป.อว.	คณะทำงาน
33. นางสาวจิราพร อุ่นละออ	สป.อว.	คณะทำงาน
34. นางชุลี ศรีนวล	สป.อว.	คณะทำงานและเลขานุการ
35. นางสาวณิชา วราวิศรุต	สป.อว.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
36. นางสาวธัญพิชชา ผลเจริญ	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ จัดทำคำกล่าวรายงาน คำกล่าวต้อนรับ คำกล่าวเปิด-ปิด ของประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหาร สป.อว. ลำดับขั้นตอนพิธีการในช่วงพิธีเปิด-พิธีปิดงานติดต่อประสานงานและจัดทำหนังสือเชิญประธาน เปิด-ปิดงานประสานงานและเตรียมการด้านพิธีการ การรับรองบุคคลสำคัญการจัดหาของที่ระลึกและดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้สั่งแต่งตั้งมอบหมาย

5. คณะทำงานฝ่ายลงทะเบียน นิทรรศการ โสตและสื่อ

1. นายวิวัฒน์ พันธุ์จินดา	มหาวิทยาลัยบูรพา	ประธานคณะทำงาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักริน สุขสวัสดิ์ชื่น	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
3. นางสาวยุวธิดา ยะนินทร	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
4. นางสาวอมรรัตน์ มากบดี	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
5. นายสยาม ศรีพัว	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
6. นายสรล แก้วจินดา	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
7. นางสาวนริศรา แผงดาหาร	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
8. นางสาวอาภาพร อรรถปัญญา	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
9. นางสาวสาวิตรี สมจันทร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
10. นางสาวสรินทร์ ธงชัย	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
11. นายพัทธนัย เสาะแสวง	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงานและเลขานุการ
12. นางสาวธัญพิชชา ผลเจริญ	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวปัทมา หมวกอุไร	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ จัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนล่วงหน้า ส่งหนังสือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ต้อนรับวิทยากรและผู้ร่วมงาน ทำข้อมูลเส้นทางรถเดินทาง ที่พักภายในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่การจัดงาน ทำแบบประเมินผลการจัดงานจัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับผู้ทำแบบประเมิน รายงานประเมินผลการจัดงาน สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดงาน พร้อมเสนอผลการประเมินภายหลังการจัดงานเสร็จสิ้นโดยประสานงานกับ สป.อว. และคณะทำงาน ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อกำหนดรูปแบบ เนื้อหา การออกแบบ วัสดุ อุปกรณ์จัดสรรพื้นที่ของกรจัดนิทรรศการ จัดเตรียมสื่อ และโสตทัศนูปกรณ์การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้สั่งแต่งตั้งมอบหมาย

6. คณะทำงานฝ่ายสวัสดิการ

1. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม	มหาวิทยาลัยบูรพา	ประธานคณะทำงาน
2. นางนิตยา โคตรศรีเมือง	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
3. นางสาวณัฐสุดา ถาวร	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
4. นางสาวอารยา ธนารักษ์	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
5. นางสาวสิริกุล รัตนมณี	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
6. นางปัทมา วรรณรัตน์	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
7. นายเกริกเกียรติ แก้วมณีชาญศิริ	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
8. นายจักรกฤษณ์ เรืองเวช	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
9. นายบูรินทร์ เหล่าศรี	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
10. นางสาวปริมล อินทเจริญ	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
11. นางสาวภัทรา อภิตักขกุล	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
12. นางนุจรี วิจิตรบรรจง	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ จัดเตรียมและดูแลความเรียบร้อยด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงานประสานงานด้านสถานที่จัดงาน ที่พักของประธาน ผู้บริหาร บุคคลสำคัญและคณะทำงานประสานงานกับคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้สั่งแต่งตั้งมอบหมาย

7. คณะทำงานฝ่ายบริหารทั่วไป

1. รองศาสตราจารย์สมบัติ อ่างรังสินถาวร	มหาวิทยาลัยบูรพา	ประธานคณะทำงาน
2. นางสาวเพราพรรณ เสาะแสวง	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
3. นางสาวสุพรรณิ หอมแจ่ม	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
4. นางสาวสาวิตรี สมจันทร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงาน
5. นางสาวสายสมร รัศมีสุนทรางกุล	มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับประธานในพิธี บุคคลสำคัญและวิทยากรบริหารจัดการเงินงบประมาณค่าใช้จ่าย การเบิกจ่ายของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ จัดเตรียมค่าตอบแทนวิทยากรในแต่ละช่วงกิจกรรมประสานงานกับคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้สั่งแต่งตั้งมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565



(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิริไฉ)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันสหกิจศึกษา
บูรณาการกับการทำงาน
(CWIE DAY)
ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565



แบบประเมินการจัดงาน